

'สัก'ก็โดน! ทนายปชต.เข้าชื่อขับไล่

สมคิดลบเฟซบุ๊กตอบโต้ลูกปรีดี นายกฯปู้ตีนเต้นประเดิมจัดวิทยุ

'สมคิด เลิศไพฑูรย์' ลบเฟซบุ๊กโต้ 'ลูกสาวปรีดี' ด้านทนายเพื่อประชาธิปไตย □ อ่านต่อหน้า 9



△ ดีเจ.ปู - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ซ่อมจัดรายการวิทยุ
"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" เมื่อ 30
ก.ย. ก่อนประเดิม
ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ช่อง 11 เจ้า
ตัวยอมรับว่าตื่นเต้น

● สักก็โดน □ ต่อจากหน้า 1

นครศรีธรรมราช แดงวอน 'สัก' หยุตพฤติกรรม
ปกป้องเผด็จการ เตรียมล่าชื่อถอดถอนจาก
ตำแหน่งนายกสภาทนายฯ ปูเผยรู้สักตื่นเต้นจัด
รายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน' ครั้งแรก
มท.1 เผยตั้ง 'สุกิจ เจริญรัตนกุล' รักษาการอธิบดี
กรมการปกครอง รมต.กำกับสื่อยันสื่อแดงจัด
รายการช่อง 11 แก่ข่าวลือ เอลิมข้องใจปชป.ได้
บีย้อการแทรกแซงองค์กรตามรธน.หรือเปล่า

ด้านพท.แถลงให้กำลังใจ 'จุลสิงห์ วสันตสิงห์'
เทือกเงงทำสวนป่าล้มมีรายได้ปีละ 30 ล้าน
ปูเรียกร้องมต.เพื่อไทยถกแก่น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่บ้านพิษณุโลก น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม
รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง 22 คน โดยมี
รัฐมนตรีของพรรคเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯและรมว.
มหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม นาย
พิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน น.อ.อนุศิษฐ์
นาครทรพร รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.
คมนาคม นายวรวิจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.
ศึกษาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนายสมชาย
วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรง
ไพศาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เข้าร่วม
ด้วย โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าว

รายงานข่าวจากที่ประชุมครม. แจ้งว่า ในที่
ประชุมครม.นอกรอบที่บ้านพิษณุโลก มีรัฐ
มนตรีทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ที่ประชุมพูดคุยและหารือในเรื่องทั่วไป
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสถานการณ์น้ำท่วม โดย
นายกฯเน้นย้ำให้รัฐมนตรีเร่งลงพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขณะที่
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น นายกิตติรัตน์ ณ
ระนอง รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ชี้แจงใน
ภาพรวม นอกจากนี้ยังพูดคุยถึงการจัดทำ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่จะนำเข้าสู่ที่
ประชุมสภา วันที่ 5-6 ต.ค. โดยนายกฯกำชับให้
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงใช้ความรอบคอบในการ
จัดทำงบประมาณ เพราะหากเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาแล้ว จะแก้ไขไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การ
ประชุมครม.นอกรอบครั้งนี้พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ไม่ได้ใช้สโกปเข้ามาพูดคุยแต่อย่างใด และ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้กำชับกับรัฐมนตรีทุกคนว่าไม่ให้สัมภาษณ์จนเป็นข่าวเหมือนครั้งที่ผ่านมา

เฉลิมขึงใจขป.ไล่บี้อัยการ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.อ.เฉลิม ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมว่า เป็นการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตรียมตัวเข้าประชาคมอาเซียน และเรื่องงบประมาณทั่วไป

เมื่อถามถึงกรณีที่มีมติพรรคเพื่อไทยให้ประเมินผลงานรัฐมนตรีพรรค ถ้าไปผลงานให้ปรับออก ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นความลับหรือถ้ามีจริง คนก็ไม่ทราบ ถ้าพูดมากคนจะถูกปรับออกก่อน พรรคเพื่อไทยตอนนี้พัฒนาเป็นสถาบันการเมือง การประชุมพรรคทุกบ่ายวันอังคารจะเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีพรรคได้ชี้แจงในที่ประชุมหากมีการสอบถาม ดังนั้นรัฐมนตรีคนไหนไม่ได้เข้าประชุมอาจถูกต่อว่าบ้าง ส่วนที่มีข่าวว่ามีการประเมิน 1 เดือน 3 เดือนนั้นคนไม่ทราบ แต่รัฐมนตรีทุกคนตื่นตัวทุกคน โดยเฉพาะรองนายกฯและรัฐมนตรีพร้อมถูกตรวจสอบโดยส.ส.ในพรรค เพราะระบบพรรคเป็นอย่างนั้นจะเป็นอิสระคนเดียวไม่ได้ สมาชิกพรรคต้องยอมรับด้วย ส่วนเดือนกว่าที่ผ่านมามีถามคนต้องบอกว่าสอบผ่าน ประชาชนก็บอกว่าสอบผ่าน

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวถึงอัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์คดีภิกษีหุ่นหินจนครบว่า ไม่เข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์ขยับอยู่ตอนนี้ว่า ทำไม่จึงมาขึงใจอัยการสูงสุดที่มีอิสระ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นการแทรกแซงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ หรืออะไรที่ไม่ถูกใจพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาเคลื่อนไหว ขอลากลับไป ไม่ได้ชวนทะเลาะ กรณีกกด.เสนอเรื่องขุบพรรคไม่ได้ทำในฐานะทะเบียนพรรคการเมือง แต่ทำในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงเจียบหรือว่าได้ประโยชน์

ลักรัฐบาลนี้ห้ามมีบ่อน

“เขาให้คำเนินการโดยรวดเร็ว ไม่ได้กำหนดอายุความเหมือนคดีอาญา พอตัวเองได้ประโยชน์ก็เจียบกริบ และคดีภิกษี เจตนาธรรมของกฎหมายก็ต้องการเรียกเก็บภาษี เป็นไปตามหลักการของโลก แต่ประชาธิปัตย์ออกมาขยับใหญ่ นี่ถ้าเป็นพวกผมทำอย่างนี้ เอาแล้วออกมาว่าแทรกแซงองค์กร แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม วันนี้อัยการสูงสุดไม่ได้ขึ้นกับใครเขาเป็นอิสระ เรื่องที่จะให้ถอดถอนก็คิดกันไปกินยาผิดของ” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

เมื่อถามว่าคส.บางคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้เหมือนกัน ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ความจริงคส.คนควรลิมกันได้แล้ว เพราะหมด

หน้าที่ไปนานแล้ว

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวถึงเสียงวิจารณ์โครงการบ้านหลังแรกจะเป็นประเด็นทำให้รัฐบาลและนายกฯตกน้ำตื้นว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์ถ้าว่าเป็นเจ้าพนักงานและละเว้นปฏิบัติต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แต่เรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาล บริษัทเอสซีซี อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และเอสซีซีขายแต่หลังละ 50-150 ล้าน แต่โครงการนี้มีแต่บ้านราคาถูกเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ทำอย่างนี้ก็ยิ่งดี

เมื่อถามถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการเปิดกาสิโนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นั้น รองนายกฯ กล่าวว่า นายกฯบอกแล้วว่าไม่มีนโยบาย

ร.ต.อ.เฉลิมยังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าบ่อนที่ถูกปิดการรัชคาจะเปิดใหม่ที่ย่านเหม่งจ๋ายว่า เจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่มี ถ้ามีก็จับ มีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐบาลชุดที่แล้วไปติดกับนักธุรกิจชาวฮ่องกงที่ทำธุรกิจร้านอาหาร คนได้รับรายงานมาหมด ยุคนี้จะมาเปิดบ่อนเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้

“ทราบว่าจะขนาดลงขันย้ายหม แล้วจะไปลงที่ขันไหน ขันเล็กหรือขันใหญ่ ไม่ได้ ผมมันไม่มีราคา ถ้าเด่นหลบาย ซ่อนๆ มันธรรมดา แต่มาเปิดกลางบ้านเมืองอย่างรัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่ได้ ทำอย่างเก่าไม่ได้ เลิกคิด” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

พท.แถลงให้กำลังใจ ‘ออส.’

ที่พรรคเพื่อไทย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคนำโดยพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมาย นายพิชิต ชื่นบาน พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน นายพีรพันธุ์ พาลุสุข และนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ โหมกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงถึงนายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมกฎหมายขู่อื่นถอดถอนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด กรณีสั่งไม่ยื่นฎีกาคดีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ คดีเลียงภายีชื่อชายหุ่นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

พล.ต.ท.วิโรจน์ กล่าวว่า การใช้อำนาจตุลาการสั่งคดีของอัยการสูงสุดเป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญรองรับ การซื้อขึงนี้อาจไม่ถูกใจหลายคนหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่อัยการสูงสุดต้องยึดความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำหน้าที่ด้วย ตนขอให้กำลังใจอัยการสูงสุดเพราะบุคคลเหล่านี้สั่งสมคุณงามความดีมานาน กว่าจะขึ้นมาทำหน้าที่ตรงจุดนี้ได้ ควรได้รับการดูแล ไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ทำอะไรเลยเถิด คนค้ำที่ค้ำทำงานก็เสียกำลังใจ

สอนขป.ต้องดู ‘เที่ยงธรรม’

นายพิชิตกล่าวว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อัยการสูงสุดต้องพิจารณาและสั่งคดีโดยเที่ยงธรรม ซึ่งคำว่าเที่ยงธรรม หมายความว่าอัยการสูงสุดไม่ได้มุ่งชนะอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาอย่างรอบด้านครบถ้วนตามข้อเท็จจริง ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูแลเจตนาธรรมของรัฐธรรมนูญเรื่องความเป็นธรรมเที่ยงธรรมด้วย

นายพิชิต กล่าวว่า ตนมองพรรคประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวเพื่อกลบเกลื่อนประเด็นซีซีทีวี เพราะคนแรกฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ รุกไล่ ประกาศยื่นถอดถอนนายจุลสิงห์ แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 271 บัญญัติชี้ว่าการยื่นถอดถอน ผู้ร้องต้องระบุพฤติการณ์ กล่าวหาเป็นข้อๆให้ชัดเจน เมื่อเป็นอย่างนี้เท่าที่ของพรรคประชาธิปัตย์จึงเปลี่ยนไป โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายถาวรพร้อมทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เข้าพบนายจุลสิงห์แล้วออกมาบอกว่าบรรยายคดีเป็นไปด้วยดี ไปขอคัดสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้น แสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ศึกษาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ แต่ได้วิจารณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเสียหายไปแล้ว กรรมจึงเป็นเครื่องชี้เตตนว่า นี้ไม่ใช่การตรวจสอบด้วยความชอบทางกฎหมาย

ขุเจตนาขิชอบก็ถูกถอดถอนได้

นายพร้อมพงษ์ กล่าวว่า ทีมกฎหมายพรรคมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการการคิดวิเคราะห์ และการดูแต่ความถูกใจเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ไม่ได้มุ่งข้อเท็จจริงทางกฎหมาย ทั้งนี้ขอให้พรรคประชาธิปัตย์เคารพดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการสูงสุด เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 วรรค 2 บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการสูงสุดเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและอิสระ สอดคล้องกับมาตรา 40 เรื่องสิทธิกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ที่จำเลยมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้องและเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยถือว่าอัยการสูงสุดใช้ดุลพินิจถูกต้องแล้วที่ไม่ฎีกา ทั้งนี้ทีมกฎหมายพรรคขอเรียกร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิก หุดกดันอัยการสูงสุดเพราะการกระทำขณะนั้นเข้าข่ายแทรกแซง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 โดยส.ส.สามารถขึงยื่นถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน ดังนั้นการตรวจสอบคนอื่นจนเพลินด้วยเจตนาที่มีชอบอาจถูกถอดถอนได้เช่นกัน

“หากนายอภิสิทธิ์และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าขึงยื่นถอดถอนอัยการสูงสุดเมื่อใด

พรรคจะตรวจสอบและยื่นถอดถอนบุคคลเหล่านั้นเหมือนกัน นี่ไม่ใช่การยื่นถอดถอนหรือเอาคืน แต่เป็นการใช้สิทธิตรวจสอบผู้ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สุจริต ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่” นายพร้อมพงศ์ กล่าว

เจ้ที่อัดปชป.กรวดในรองเท้านายพร้อมพงศ์

นายพร้อมพงศ์ กล่าวถึงนายวิรัตน์ กัลยาสิทธิ์ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมกฎหมาย ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการออกนโยบายบ้านหลังแรก เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอสซี แอสเสทฯ เป็นเกมการเมืองมากกว่ามุ่งตรวจสอบทางกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ทำเหมือนก้อนกรวดในรองเท้านายพร้อมพงศ์ ขวางไม่ให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประโยชน์ ขอดถามนายอภิสิทธิ์ ว่าที่เคยระบุว่าจะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ แต่กลับให้ทีมงานหรือลูกน้องไปตรวจสอบเช่นนี้ เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจ พูดอย่างทำอย่าง ค้านอย่างไม่สร้างสรรค์ และเรื่องนี้ผู้บริหารบริษัทเอสซี แอสเสทฯ ระบุว่านโยบายของรัฐบาลไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท

รมต.เผยแดงจ้อช่อง 11 แก้วข้าวลือ

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.กฤษณา สัทธภัณฑ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” เป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยว่า เป็นรายการทางวิทยุเชื่อมต่อสัญญาณไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ และมีพิธีกรเปิดรายการก่อน จากนั้นนายชด.จะชี้แจงการทำงานของรัฐบาลเน้น การแก้ปัญหาทุกทกข์ในพื้นที่ต่างๆ เป็นพิเศษ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และในอนาคตอาจดูว่าจะจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ได้หรือไม่ แต่มีความเป็นไปได้ ส่วนที่จัดรายการเพียง 30 นาทีเพราะเห็นว่า 1 ชั่วโมงนานเกินไปและรบกวนเวลาของสถานีมากเกินไป นายชด.เห็นว่า 30 นาทีเป็นเวลากำลังดีฟังเพลิน

น.ส.กฤษณา กล่าวถึงข่าวว่าแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง เช่น นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เตรียมเข้าไปดำเนินรายการในช่อง 11 ว่า ไม่มีแกนนำคนเสื้อแดงเข้าไปจัดรายการในช่อง 11แน่นอน เป็นข่าวลือ ยืนยันว่าไม่ได้ไปสั่งหรือแทรกแซงให้ถอดบางรายการออกจากผังรายการของช่อง 11 แต่เพราะรายการไม่ได้รับการต่อสัญญาณ เนื่องจาก

ครบอายุตามสัญญาแล้ว และเป็นเรื่องของสถานี **ยิ่งลักษณ์ตื่นเต้นจัดรายการวิทยุ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้านายชด.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “พฤษภาคม (1 ต.ค.) เวลา 08.30 พบกันในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน รายการนี้จะเป็นการให้ข่าวสารและรายงานความคืบหน้านโยบายต่างๆ ในภาพรวมของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชน รัฐบาลเน้นทำงานแบบบูรณาการประสานงานทุกภาคส่วน บางส่วนจะมีรัฐมนตรีมาคุยเรื่องที่สนใจด้วย พุธนี้เข้าเราพบกันทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย”

เวลา 15.30 น. ที่ห้องสี่เหลี่อง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ชักซ้อมเสมือนจริงเพื่อจัดรายการสด “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มาดำเนินการซักซ้อมด้วย ทั้งนี้การจัดรายการครั้งแรกในวันที่ 1 ต.ค.นั้น จะจัดขึ้นที่ห้องสี่เหลี่อง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และลิงก์สัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวยอมรับว่า รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยในการจัดรายการครั้งแรก แต่ก็มีความตั้งใจที่จะเล่าให้ฟัง ส่วนเวลาในการจัดรายการ 30 นาทีจะเพียงพอหรือไม่ ต้องรอดู แต่คนจะใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดในการชี้แจงการทำงานของรัฐบาล ทั้งนี้การจัดรายการดังกล่าวจะเป็นการจัดสดในทุกๆครั้ง แต่บางครั้งอาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์เข้าไปในรายการ รวมทั้งจะดูที่สถานการณ์ปัจจุบันด้วยว่าในช่วงนั้นๆ มีงานหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็อาจมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงผ่านรายการดังกล่าว ส่วนอนาคตจะจัดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน

โฆษกรบ.รับกำลังเร่งช่วย 'วีระ'

น.ส.ยิ่งลักษณ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์เสนอข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ระบุมีการขอโอนย้ายตัวนายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒน์ไพบูรณ์ ที่ถูกจำคุกที่กัมพูชา มารับโทษที่ประเทศไทยว่า ขอให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจง

นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการตรวจสอบสันติสัญญาไอนันท์กัมพูชาคืออาญาซึ่งต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษายกฟ้อง หรือคดีเด็ดขาดแล้ว ปี 2552 พบว่าไม่สามารถโอนตัวนักโทษนายวีระ และ น.ส.ราตรี ให้กลับมารับโทษจำคุกต่อในไทยได้ เพราะสันติสัญญานี้มีเงื่อนไขการโอน

ว่าต้องเป็นนักโทษที่ถูกจำคุกแล้ว 1 ใน 3 ของโทษทั้งหมด และต้องเป็นนักโทษที่ไม่กระทำความผิดต่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกแห่งรัฐ แต่คดีของทั้งสองเป็นคดีด้านความมั่นคง เหลือเพียงหนทางเดียวคือการขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งผู้ต้องโทษจะต้องรับโทษแล้ว 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด

นางฐิติมา กล่าวว่า ทั้งหมดอยู่ที่กัมพูชาจะพิจารณาใช้โอกาสสำคัญของกัมพูชา ลดโทษแก่คนทั้งสองเพื่อให้ได้รับการขอพระราชทานอภัยโทษ ทั้งนี้ เราทราบว่ากรขอลดโทษในโอกาสแรกคือวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สีหนุนี้ กษัตริย์ของกัมพูชา ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ดังนั้นรัฐบาลไทยคงรอเหตุการณ์ตรงนั้น และเราหวังให้มีการลดโทษลงไปเรื่อยๆ

รมว.กท.แจง'แล่นักโทษ'

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม กล่าวว่า สมเด็จพระนโรดม สีหนุ บอกรว่าเรื่องนี้ได้คุยกับนายชด.แล้วว่าจะขอพระราชทานลดโทษให้กับนายวีระและ น.ส.ราตรี ให้เหลือโทษ 2 ใน 3 และจะส่งทั้งสองคนกลับบ้าน นอกจากนั้นนายชด.กัมพูชายังระบุว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้ไปพบและพูดคุยกัน โดยสอบถามว่านอกจากนายวีระและ น.ส.ราตรีแล้ว ยังมีนักโทษไทยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกัมพูชามาก 37 คน จะได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือไม่ ทางนายชด.กัมพูชาตอบว่าไม่ทราบว่ายังมีคนไทยถูกควบคุมตัวอยู่อีก

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนโรดม บอกรกับนายสมศักดิ์ ว่าหากนายชด.ต้องการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากให้ 3 กระทรวงของไทย คือ กระทรวงยุติธรรม มหาดไทย และต่างประเทศ ประสานงานมายัง 3 กระทรวงเดียวกันของกัมพูชา คนจึงทำหน้าที่ 2 ฉบับส่งให้นายชด.และกรม.รับทราบ จากนั้นนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมกรม.รับทราบแล้ว ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์สั่งการไปยัง 3 กระทรวงเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนของ 3 กระทรวงของไทย เท่าที่ทราบกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับสมเด็จพระนโรดมอีกครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ จีบีซี ส่วนจะไปพบเมื่อไหร่ยังไม่บอกได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนประสานงานของเลขาธิการจีบีซีของไทยและกัมพูชา

เมื่อถามว่าปีนี้จะมีการปล่อยตัวนายวีระและ น.ส.ราตรีหรือไม่ รมว.กลาโหม

กล่าวว่า จากการพูดคุยกับสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาเถรวาส และสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นมิตรที่ควรช่วยเหลือ เมื่อถามว่าแสดงว่าในปีทั้งสองคนจะได้กลับบ้านหรือไม่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า พูดไม่ได้ว่าจะปีนี้หรือไม่ แต่แนวโน้มดีกว่า ที่ผ่านมา

ยันไม่ได้ทำโศกนาฏกรรม

พล.อ.ยุทธศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีมีเอกสารอ้างว่าเป็นบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี หลุดและถูกนำออกมาเผยแพร่ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งว่า ยังไม่เห็นเอกสารดังกล่าวและยังไม่มีโอกาสได้พบเจ้ากรมเสมียนตรา เพราะเป็นคนถือโศกนาฏกรรมของกระทรวงกลาโหม จากที่โทรศัพท์คุยกับเจ้ากรมเสมียนตราได้รับการยืนยันว่าหลังประชุมสภากลาโหม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายทหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้นำเอกสารให้ตนเซ็นในใบปะหน้าและให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.สส. และผบ.เหล่าทัพ เช่นเอกสารที่มีการปรับย้าย เมื่อเรียบร้อยได้นำใส่ซองให้กับรองเลขาธิการกรมที่มารอรับที่กระทรวงกลาโหม

“ผมยืนยันเอกสารไม่ได้หลุดที่ผม แต่หลุดจากตรงไหนก็ไม่รู้ ผมยังไม่เห็นเอกสารที่หลุดออกมา ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง” พล.อ.ยุทธศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่าการได้ปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ตรงใจรัฐมนตรี จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้อง ตามหลักการแล้วจะต้องมีเสนอตามสายงาน เมื่อมาเป็นรัฐมนตรีและเหลือรองปลัดเพียงคนเดียว นอกนั้นเกษียณหมดแล้ว ส่วนจะเลือกใครเป็นเรื่องของที่ประชุม

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยกำหนดให้รัฐมนตรีแต่ละคนต้องมีผลงานให้เห็นชัดภายใน 6 เดือนรอม.กลาโหม กล่าวว่า ไม่เป็นไร บอกกับน้องทุกคนว่าตนไม่แคร์กับตำแหน่งนี้ แต่แคร์ว่ากองทัพจะต้องเป็นกองทัพของประชาชน มีความเข้มแข็งเพื่อรักษาประเทศชาติและราชบัลลังก์ให้ไว้ และต้องทำการเมืองเข้มแข็งด้วย ไม่ใช่ต้องมาพึ่งพิงกองทัพเหมือนที่ผ่านมา

มท.1 เผยลูกจิ้ง ‘อปค.’

ที่กระทรวงมหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้จะเซ็นลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุกิจ เจริญรัตน์กุล ผู้ตรวจราชการ เข้ามารักษาราชการอธิบดีกรมการปกครอง แทนนายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง ที่เกษียณในวันที่ 30 ก.ย. ทั้งนี้ ให้มีผลวันที่ 3 ต.ค.นี้ ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ทั้งอธิบดี ผู้ตรวจราชการและผู้ว่าฯ นั้น ยืนยันว่าจะยังไม่

การเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายเข้ากรม.ในวันที่ 4 ต.ค.นี้ เนื่องจากยังต้องดูแลสถานการณ์น้ำท่วม จึงยังไม่มีความพร้อมที่จะแต่งตั้ง

ด้านนายพระยา สุวรรณรัฐ ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการออกคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ ระดับสูง (ซี9) รวม 239 ตำแหน่งว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ใช้เกณฑ์ความรู้และสมรรถนะทางการบริหาร ความสามารถบริหารจัดการ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และองค์ประกอบอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง กลุ่มผู้มีอาวุโสมาก เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้มีอาวุโสกลาง มีสัดส่วนที่ 70 ต่อ 30 นอกจากนี้พิจารณาจากประโยชน์ของทางราชการและการลดผลกระทบในการเดินทาง ไปรับตำแหน่ง รวมทั้งคำนึงถึงสถาน การณ์ปัญหาอุทกภัย

แดงยื่นร้องขอให้ย้ายผู้ว่าฯโคราช

เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนคนเสื้อแดง จ.นครราชสีมา รวม 32 อำเภอ ประมาณ 20 คน เดินทางมาขึ้นหนังสือต่อนายอริ โกรนรา เลขานุการกรม.มหาดไทย เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโยกย้ายนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าฯนครราชสีมา ออกนอกพื้นที่ โดยมีตัวแทนคณะทำงานของนายอริเป็นผู้รับเรื่อง โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า ขณะนี้คดีของนายสุกันทรินทร์ กองแก้วหรืออ้วนบัวใหญ่ กลุ่มเสื้อแดงโคราช ยังไม่คลี่คลาย และมีส.ส.นครราชสีมาคนหนึ่ง วิ่งหาเงินเข้ากระเปาะและคืนเงินให้นายระพี อยู่นเป็นผู้ว่าฯนครราชสีมาต่อไป ทั้งที่ทราบว่ายนายระพี เป็นคนของพรรคภูมิใจไทย และช่วยผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยหาเสียงด้วย ถือเป็นผู้ว่าฯที่วางตัวไม่เป็นกลาง ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในจ.นครราชสีมาต่อไป และถือเป็นศัตรูของคนเสื้อแดงด้วย

หนังสือร้องเรียน ระบุว่า ส.ส.กลุ่มดังกล่าว ขณะเลือกตั้งได้เป็นส.ส.เพราะอุดมการณ์ของคนเสื้อแดง แต่ทรยศพี่น้องเพียงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กลุ่มเสื้อแดงจ.นครราชสีมาไม่ขอให้นายระพี อยู่นในพื้นที่นี้อีก รวมทั้งให้ออกให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาการกระทำของส.ส.กลุ่มนี้ด้วย

แรมบัยันยังให้โอกาส ‘ระพี’

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ แกนนนำ นปช. กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่ากลุ่มใดที่ไปเรียกร้อง แต่เสื้อแดงโคราชขอให้โอกาสนายระพีทำงานเพราะเห็นว่าเป็นคนทำงานดี พัฒนาโคราชให้เข้มแข็ง มีผลงานมาก ใครที่ตั้งใจทำให้โคราชเจริญขอสนับสนุนให้อยู่ต่อ ซึ่งนายระพีกำลังเดินทางกลับบ้านโคราชหลายอย่าง ทั้งเมืองใหม่โคราช รถไฟความเร็วสูง ขอให้อยู่ต่อเพื่อสานงานให้เป็นสำเร็จ ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับส.ส.นครราชสีมาของพรรคทุกคนเห็นด้วยว่าสนับสนุนให้นายระพี

ที่ได้แสดงฝีมือทำงานต่อไป ส่วนตัวในฐานะแกนนำเสื้อแดงโคราชคุยกันว่าไม่มีปัญหากับนายระพี และทุกอย่างต้องเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อย่าใช้ออคติ อย่าเล่นเกมใต้ดิน เพราะหากมีคน 5 คน 10 คน ไม่พอใจผู้ว่าฯแล้วมาทำนินย้อย่างนี้ ไปเรียกร้องอย่างนี้ คงต้องย้ายกันทั้ง 76 จังหวัด

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กลุ่มที่ไปเรียกร้องให้ย้ายนายระพี คงเป็นแดงเทียม แดงปลอม เพราะผู้ว่าฯคนนี้ทำงานดีและเป็นคนดีมาก เราต้องทำตามนโยบายของนายชวรัตน์คือแก้ไขไม่แก้แค้น คิดว่าการที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะมีคนต้องการเข้ามาเป็นผู้ว่าฯแทน จึงมีการเลือกเอาอีกกันแบบนี้

ฝ่ายค้านขอข้อปชช.ผ่านวิฑูรย์บ้าง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงรัฐบาลเตรียมออกกฎหมาย “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ในวันเสาร์เวลา 08.30-09.00 น. เริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ต.ค.นี้ว่า ถือเป็นสิทธิ์ที่นายชวรัตน์จะจัดรายการสื่อสารกับประชาชน แต่นายชวรัตน์ก่อนๆมักใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อการสื่อสารกับประชาชนครบถ้วนทุกประเด็น จึงอยากเสนอให้นายชวรัตน์ใช้เวลาที่เหมาะสม

นายเทพไทกล่าวว่า นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเหมือนสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ทำไว้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเวลาสื่อสารกับประชาชนให้กับฝ่ายค้านบ้าง โดยใช้ชื่อว่า “ผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน” ที่มีนายอภิสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งระยะเวลาจัดรายการนั้น ฝ่ายค้านขอเวลาอย่าง 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงในช่วงเวลาเดียวกัน แต่จะเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ และอยากให้รัฐบาลส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าจะมีทำอย่างไร เพื่อให้ฝ่ายค้านจะทำหนังสือขอเวลาอย่างเป็นทางการ

ปชป.ค้านตั้งการุณปช.กมธ.มันคง

นายเทพไทกล่าวด้วยว่า รัฐมนตรีคนอื่นคนไม่คิดใจแต่รัฐบาลไม่ควรให้ร.ต.อ.เฉลิมชี้แจงในรายการแต่เพียงผู้เดียวเพราะถนัดตอบโต้ทางการเมือง จะทำให้รายการที่จะสื่อสารกับ

□ อ่านต่อหน้า 11

● ลักก็โดน □ ต่อจากหน้า 9

ประชาชนนั้นเป็นวิวาพะทางการเมืองและทำการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์

เวลา 11.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การตั้งประธานคณะกรรมการ

การสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยบางคณะว่า แม้จะเป็นสิทธิ แต่รู้สึกไม่สบายใจ เพราะมีรายงานว่านำบุคคลที่มีคดีความกับเจ้าหน้าที่รัฐ มาเป็นประธานคณะกรรมการการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยเฉพาะนายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ที่มีข่าวว่าเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ ย่อมเกิดความขัดกันเพราะกรรมการมีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่รัฐมาชี้แจงได้ และคงเลี่ยงไม่ได้ว่าอาจใช้อำนาจช่วยพวกพ้องและตัวเองในเรื่องคดีความ จึงอยากให้รัฐบาลทบทวน และระวังในเรื่องนี้ เพราะเกรงจะมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่ทำคดีด้วย

มาร์คลุ้นเวทีพูดผ่านสื่อรัฐบาล

เวลา 15.30 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้สื่อข่าว ก้าวถึงการจัดการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ว่า รอดูเนื้อหาว่าเป็นอย่างไร สมัยที่เป็นนายกฯ ได้ใช้เวทีนี้สื่อสารกับประชาชนถึงการดำเนินงานของรัฐบาล หลักเสียงที่จะพูดเรื่องการเมือง จึงอยากให้เห็น.ส.ยิ่งลักษณ์พิจารณาในส่วนนี้ อย่าใช้เวทีนี้เพื่อสร้างวิวาทะทางการเมือง ส่วนการขอเวลาเพื่อจัดรายการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนนั้น ต้องรอดูนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลก่อน หากรัฐบาลใจกว้างให้ฝ่ายค้านสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อของรัฐ คิดว่าเวลา 30 นาทีเท่ากับรายการของรัฐบาลน่าจะเหมาะสม

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ให้นายเทพไทคิดตามการปรับผังรายการช่อง 11 เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้จัดรายการ เช่น การถอดรายการเวทีชาวบ้าน ซึ่งอยู่คู่กับช่อง 11 มานานและไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองก็ถูกปรับออกจกผังด้วย แสดงว่าการปรับผังครั้งนี้จะเจ่งที่ตัวบุคคล ไม่ใช่มุ่งถอดรายการ และหลักเกณฑ์การถอดรายการก็ไม่ชัดเจน ทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากการเมือง ซึ่งน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามหากการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จริง อยากให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ด้วย

เทือกเงงฐานะดีมีรายได้ปีละ30ล.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อป.ช. ที่มีโหนดที่ดินเพิ่มขึ้นหลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯว่า ทายชื่อที่ดินมาตั้งแต่ปี 2519 จนปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในต่างจังหวัด ร้อยละ 40 ของที่ดินทั้งหมด ทายออกเป็นโหนด ทำตามขั้นตอนเหมือนคนปกติทั่วไป ไม่เกี่ยวกับนโยบายในการผลักดันให้มีการออกนส.3ก.ให้กับที่ดินต่างๆ เพราะนโยบายดังกล่าวทำมานานแล้ว ไม่ใช่ทำในช่วงที่ตนมาเป็นรองนายกฯ ช่วงที่เป็นรองนายกฯมีที่ดินเพิ่ม

ขึ้น 1-2 แปลง แต่ใช้เงินส่วนตัวและเงินที่กู้ธนาคารมาซื้อ คนมีรายได้ชัดเจนปีละ 30 ล้านบาท ไม่รวมของลูกและครอบครัว เสียภาษีถูกต้อง โดยที่มรายได้ เช่น ทำสวนปาล์ม มันใจว่าหากพรรคเพื่อไทยหยิบเรื่องนี้มาโจมตีจะชี้แจงได้

ที่พรรคเพื่อไทย นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีได้รับตำแหน่งประธานกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎรว่า งานแรกที่ตั้งใจไว้คือการหาทางช่วยเหลือเหยื่อและมีมาตรการรับมือกับภัยธรรมชาติ อย่างน้ำท่วม ต้องยอมรับว่าสร้างความเสียหายอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรัฐ นอกจากนี้เรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่สู้ดีนัก ดังนั้นต้องมาคิดหาวิธีเพิ่มความสัมพันธ์และทำให้การค้าขายตามแนวชายแดนกลับมาเป็นปกติ รวมถึงกรณีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอาจต้องลงพื้นที่ด้วย ส่วนปัญหาโรงเรียนเรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่โปร่งใส นั้น ทางกรมการตำรวจจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาและตรวจสอบด้วยเช่นกัน

สมคิดลบบเฟซบุ๊กได้ ลูกสาวปรีดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนางคณัญญา บุญทศนกุล บุตรสาวนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะราษฎร ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ตั้งคำถามต่อนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บนหน้ากระดานเฟซบุ๊กของนายสมคิด ต่อกรณีที่นายสมคิดตั้งคำถาม 15 ข้อไปยังนักวิชาการคณะนิติราษฎร์ และมีข้อหนึ่งที่พาดพิงว่านายปรีดีเกี่ยวข้องกับรัฐประหาร ซึ่งต่อมาข้อความสนทนาได้ตอบระหว่างนายสมคิดกับนางคณัญญา รวมทั้งคำถาม 15 ข้อถึงคณะนิติราษฎร์ และข้อความสนทนาประเด็นทางวิชาการที่สืบเนื่องจากข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์อื่นๆ โดยข้อความต่างๆ ถูกลบทั้งออกจากหน้ากระดานเฟซบุ๊กของอธิการบดีธรรมศาสตร์เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 29 ก.ย.

จากนั้นในคืนวันที่ 29 ก.ย. นายวินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจบปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ตั้งคำถามบนหน้ากระดานเฟซบุ๊กของนายสมคิดว่า “ท่านอธิการบดี ท่านหรือผู้ดูแลเฟซบุ๊กของท่าน (ถ้ามี) ได้ลบโพสต์บางโพสต์ที่อยู่ในกระดานข้อความ FB ของท่านทิ้งไปหรือ เพราะผมสังเกตเห็นว่าโพสต์ที่นายอลงกรณ์ (นายอลงกรณ์ อรรคแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ได้โพสต์

ถามท่าน ซึ่งผมร่วมแสดงความเห็นด้วยนั้นหายไป และโพสต์ที่นางคณัญญา บุญทศนกุล โพสต์ไว้ก็หายไปเหมือนกัน ถ้าลบจริง อยากทราบเหตุผล เพราะเชื่อว่าคงไว้วางใจให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการมากกว่า”

อธิการบดีมธ.แจงเหตุผลข้อมความ

นายสมคิดได้เข้ามาตอบคำถามของนายวินัยว่า “ผมลบเอง เพราะเป็นเฟซของผม ถ้าคุณวินัยยังสนุกอยู่ที่เอาประเด็นไปตั้งที่เฟซของคุณวินัย ก็ได้ ผมเคารพอาจารย์ปรีดีและครอบครัวท่านเสมอ ผมไม่ยอมให้ใครเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเล่นกัน” นายวินัย จึงตั้งคำถามว่า แต่เรื่องที่นายอลงกรณ์ถาม ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับนายปรีดี และคนไม่ได้มองว่ามันสนุก แต่อยากตามความคิดเห็นของคนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญา และคนอื่นหวังอย่างคนเหมือนกัน ซึ่งท่านอาจจะไม่ตอบก็ได้ แต่น่าจะเปิดให้คนอื่นได้แสดงความเห็นกันต่อไป

นายสมคิด จึงเข้ามาตอบอีกครั้งว่า “อาจารย์น่าจะรู้ว่าทุกอย่างมีขอบเขต และผมเข้าใจตอนนี้มันเลยขอบเขตไปแล้ว แทนที่จะทำให้ความเข้าใจที่ติดต่อกัน มันกลับเป็นตรงกันข้าม” สุดท้ายนายวินัยจึงตอบว่า “ครับ ผมจะพยายามเข้าใจ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตรวจสอบหน้ากระดานเฟซบุ๊กของอธิการบดีธรรมศาสตร์อีกครั้งในช่วงบ่ายวันที่ 30 ก.ย. ปรากฏว่าข้อความสนทนาได้ตอบระหว่างนายสมคิดกับนายวินัยได้ถูกลบทิ้งไปเช่นกัน

ปริญญานิคมคอมเมนต์

ตัวแทนนักศึกษามธ.คนหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้นักศึกษามธ.มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาก ส่วนใหญ่จะแสดงความเห็นผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว คณะนิติราษฎร์ก็เป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์อยู่แล้ว ขณะที่บางส่วนยังไม่ทราบเรื่องทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาค จะเครียดกับการอ่านหนังสือ ส่วนปฏิกิริยาของนักศึกษามธ.ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนตัวก็เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์ เพราะต้องการให้ทุกอย่างดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ คือทำให้เป็นนิติรัฐ อยากให้ในช่วงของการดำเนินการช่วงรัฐประหาร 19-30 ก.ย. 2549 มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง

ด้านนายปริญญานิคม เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เพราะถือเป็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการที่ทุกคนสามารถจะแสดงออกได้ ความงดงามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือคิดแตก

ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้ และคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เรา
ยอมรับกัน ถือเป็นเรื่องธรรมดา นักศึกษาเองเท่า
ที่ทราบองค์กรนักศึกษา และสถานศึกษา เขาก็
ไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะมองว่าเรา
อยู่ร่วมกันได้ เคารพสิทธิซึ่งกันและกันอยู่แล้ว

ทนายแจ้งล่าชื่อถอด 'ลัก' นายกสภา

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มทนายความเพื่อประชา
ธิปไตยจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนาย
สมชาย ฝั่งชลจิตร นายชนาชัย เกตุโรจน์ และ
นายอัครพล หนูทวี ร่วมแถลงคัดค้านแถลง
การณ์ตอบโต้กลุ่มนิติราษฎร์ โดยนายสมชาย
กล่าวว่า กรณีนายลัก กอแสงเรือง นายกสภา
ทนายความ ให้สัมภาษณ์ในนามสภาทนาย
ความทั่วประเทศว่าการทำรัฐประหาร 2549 มี
ความชอบธรรม ซึ่งการแถลงเช่นนี้ถือเป็นการ
ฝักใฝ่รับใช้กระบวนการเผด็จการ ไม่ส่งเสริม
การพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย ใน
ฐานะตัวแทนกลุ่มทนายความเพื่อชต. นครศรี
ธรรมราช และทนายความทั่วประเทศขอวิงวอน
ให้นายลัก หยุดแสดงพฤติกรรมปกป้องกลุ่ม
เผด็จการ อยากถามว่าในครั้งนี้อาจมีคณะกรรมการ
สภาทนายความบางคนได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกตส.ใช้หรือไม่ หากนายลัก ออกแถลง
การณ์ส่วนตัวคงไม่มีใครว่า แต่ออกมาในนาม
สภาทนายความ ขอให้นายลัก พิจารณาลาออก
จากตำแหน่งนี้

ด้านนายอัครพลกล่าวว่า การออกแถลง
การณ์ของสภาทนายความ เหมือนการบิดเบือน
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความ
สับสนในหลายองค์กร ดังนั้น สมาชิกในองค์กร
ควรติดตามพฤติกรรมของผู้นำองค์กรนี้ด้วย
คิดว่านายลักอาจพูดจาพื้นเพือนมากกว่าตั้งใจ
พูด ดังนั้น จะรณรงค์ให้ทนายความทั่วประเทศ
กว่า 3 หมื่นคนร่วมกันคัดค้าน พร้อมล่ารายชื่อ
ถอดถอนนายลัก ออกจากนายกสภาทนายความ
โดยเร็วที่สุด

ส.ว.ดันร่างพ.ร.บ.เสริมอำนาจกมธ.

ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรมีมติพิจารณาผ่านร่างพ.ร.บ.
คำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 8
ให้อำนาจคณะกรรมการทั้งสามัญและวิสามัญ
ของทั้ง 2 สภา ออกคำสั่งเรียกบุคคลมาแถลงข้อ
เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองต่อ
กรรมการ ซึ่งจะมอบหมายให้คนอื่นมาแทน
ไม่ได้เสมอไปหากกรรมการอื่นยื่นให้มาเอง
ทั้งนี้บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อมี
การกระทำความผิดปรากฏขึ้น ให้ประธานคณะ

กรรมการมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปได้

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา เผย
ว่า มีการร่างระเบียบรัฐสภากฎหมายลูกแล้ว ว่า
ด้วยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการส่งหนังสือ
และคำสั่งเรียกของคณะกรรมการ พ.ศ.2554
คาดว่าจะเสนอต่อประธานสภาได้ในวันที่ 3

ค.ศ. ถ้าผ่านการพิจารณา รวมถึงได้รายชื่อประ
ธานกมธ.ครบ 35 คณะอย่างเป็นทางการแล้ว
น่าจะเรียกมารับฟังการใช้กฎหมายที่ถูกต้องใน
วันที่ 4 ค.ศ.